

สรุปข้อสั่งการจากการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗
 เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช (๗๗๑) ชั้น ๗ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ประเด็นข้อสั่งการ	หมายเหตุ
<p>๑. การขับเคลื่อนการดำเนินงาน “พิษณุโลก เมืองใช้ประโยชน์จากขยะ (Phitsanulok, the City of Recycling)”</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๓๓ แห่งที่ประสบปัญหาไม่มีที่ทิ้งขยะ หาแนวทางการบริหารจัดการขยะของตนเอง การแก้ปัญหาที่ดี คือ การลดปริมาณขยะให้ได้มากที่สุด โดยการคัดแยกขยะที่ต้นทางในครัวเรือนอย่างเข้มข้น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ - ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนำเรื่องการบริหารจัดการขยะเป็นวาระสำคัญของท้องถิ่น - ให้ผู้บริหารท้องถิ่นสอดส่องดูแลการทิ้งขยะบริเวณคลองชลประทาน ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองจะเพิกเฉยไม่ได้ - ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับระบบการจัดการขยะให้เป็นการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และเพิ่มยอดสมาชิกของธนาคารขยะ และสร้างรายได้จากการขายขยะ 	
<p>๒. กวรวรเตรียมกวรวรป้องกัน และแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำในฤดูน้ำหลาก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในห้วงเดือนกันยายนเป็นช่วงฝนตกชุกทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ซึ่งบริเวณแม่น้ำวังทองเป็นพื้นที่เฝ้าระวังขอให้ท้องถิ่นที่ใกล้เคียงบริเวณจุดเสี่ยงดังกล่าวหาวิธีป้องกันจุดเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ - ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลช่วยเหลือให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด 	
<p>๓. กวรวรจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ๓ ปีติดต่อกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นระมัดระวังในเรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้หน่วยงานสูญเสียรายได้ จะมีการเรียกปรับผิดทางละเมิดตามมา 	
<p>๔. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑-๓</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ผู้บริหารท้องถิ่นซักซ้อมทำความเข้าใจกับผอ.กองการศึกษาหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรื่องการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน - ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซักซ้อมทำความเข้าใจในการดำเนินการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑-๓ 	
<p>๕. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถอดบทเรียนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในปีต่อไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแบบทดสอบวัดว่ากลุ่มเป้าหมายภายนอกและภายในมีทัศนคติตามแบบคำถามที่ปบช. กำหนดอย่างไร ทำแบบทดสอบเพื่อวิเคราะห์ปัญหาของหน่วยงานว่าบุคลากรมีความเห็นอย่างไรจะได้อุดช่องว่างให้ถูกต้อง ในส่วนของ OIT นั้นเนื่องจากผู้บริหารท้องถิ่นไม่ได้ดำเนินการควรให้แต่ละข้อของ OIT มีหัวหน้าทีมในการรับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล 	

ฝ่ายบริหารทั่วไป

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก